
„Byggðarráð Borgarbyggðar leggur áherslu á mikilvægi þess að öryggissjónarmið til verndar villtum 
laxastofnum sé haft í fyrirrúmi við mótun laga og reglna sem varða uppbyggingu fiskeldis í sjó og 
leyfisveitingar í því sambandi. Þetta sjónarmið verður að virða með hliðsjón af hinum gríðarlegu 
hagsmunum veiðiréttarhafa og landeigenda sem eru til staðar bæði í Borgarbyggð svo og víða um 
land vegna nýtingu villtra laxastofna í ám."

Bókunin verður lögð fyrir byggðarráð Borgarbyggðar á fundi þess fimmtudaginn 3. maí n.k.

Þetta tilkynnist hér með

Gunnlaugur Júlíusson sveitarstjóri.


